

Thông cáo báo chí

Việt Nam



Sanofi đồng hành nâng cao năng lực nghề nghiệp cho 700 thanh niên Việt Nam

Ngày 11 tháng 5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án “Nâng cao năng lực cộng đồng cho các bạn trẻ thiếu điều kiện” hướng đến 700 thanh niên Việt Nam đã được ra mắt. Nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Một triệu cuộc đối thoại” của tập đoàn Sanofi toàn cầu, dự án giáo dục này được phối hợp triển khai giữa Sanofi, tổ chức phi chính phủ Passerelles numériques Việt Nam, UAN Network (thuộc Conversion Asia) và học viện G.A.P.

Cụ thể, dự án đặt mục tiêu trao tặng 700 tài khoản cho những thanh niên không đủ điều kiện tài chính, được truy cập và theo học trực tuyến 27 khóa đào tạo chứng chỉ chuyên môn trong 03 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, Dữ liệu và Thương mại trên nền tảng Coursera. Với chương trình đào tạo cung cấp bởi nhiều đơn vị uy tín toàn cầu như Google, IBM, Meta... các bạn trẻ không chỉ được bổ trợ các kiến thức, kỹ năng quan trọng, mà còn được cấp chứng chỉ sau mỗi khóa học để tăng triển vọng tiếp cận với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Tổng kinh phí ước tính cho các khóa học thuộc dự án tại Việt Nam trị giá khoảng 7 tỷ đồng. Các khóa học này có hiệu lực trong vòng một năm, kể từ tháng 6 năm 2023.



Đại diện từ Sanofi Việt Nam, tổ chức phi chính phủ Passerelles numériques Việt Nam, UAN Network (thuộc Conversion Asia) và học viện

Ông Emin Turan – Tổng Giám đốc Sanofi Việt Nam chia sẻ: “Dự án khuyến học này là một trong những nỗ lực CSR của Sanofi để thúc đẩy nền tảng giáo dục cho thế hệ trẻ, nguồn nhân lực quyết định tương lai phát triển của đất nước. Chúng tôi mong muốn rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục ở những lĩnh vực ngành nghề đang phát triển và có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, để những người trẻ tài năng có nhiều cơ hội đóng góp trí lực vào quá trình cải thiện chất lượng cuộc sống, thúc đẩy sự tiến bộ của cộng đồng và xã hội”.



Lễ ký kết giữa các bên với mục tiêu trao tặng 700 tài khoản đào tạo trực tuyến cho những thanh niên khó khăn tại Việt Nam



Đại diện các bên trả lời câu hỏi từ phía báo giới

"Một triệu cuộc đối thoại" là chuỗi hoạt động đa dạng quy mô lớn của Sanofi trên toàn cầu nhằm thu hẹp khoảng cách niềm tin trong chăm sóc sức khỏe. Trong đó, dự án hợp tác giữa Sanofi và Coursera giúp đem đến 20.000 cơ hội học tập cho các bạn trẻ khó khăn trên toàn thế giới từ nay đến năm 2030. Bên cạnh mục tiêu nâng cao kỹ năng, cập nhật kiến thức cho thế hệ trẻ, dự án này là một trong nhiều nỗ lực của Sanofi về trách nhiệm xã hội để nâng cao kỹ năng lãnh đạo của các thế hệ tương lai, tạo dựng những cộng đồng đa dạng, bao gồm, và phát triển.

THÔNG TIN THÊM

Về Sanofi Việt Nam

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi của Pháp. Sanofi là tập đoàn toàn cầu mang đến nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe, phát minh được thúc đẩy bởi một mục đích: Chúng tôi theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người.

Đội ngũ nhân viên của Sanofi trên toàn thế giới luôn cố gắng chuyển đổi cách thức thực hành y khoa, biến điều không thể thành có thể cho bệnh nhân.

Chúng tôi cung cấp các phương pháp điều trị có khả năng thay đổi cuộc sống và phương pháp bảo vệ sức khỏe bằng vắc-xin cho hàng triệu người, và đem đến cơ hội tiếp cận thuốc với giá cả phải chăng ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới.

Tại Việt Nam, Sanofi đã có mặt 70 năm, có 2 văn phòng và nhà máy hiện đại đạt chứng nhận TGA-GMP tại Khu Công nghệ cao Sài Gòn, cùng trung tâm phát triển sản phẩm - Một trong 5 trung tâm phát triển sản phẩm của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á.

Niềm đam mê thực hiện những điều đúng đắn cho bệnh nhân của chúng tôi chưa bao giờ dừng lại.

Về Bệnh viện Nhi Trung ương

Bệnh Viện là bệnh viện chuyên khoa Nhi hàng đầu trên cả nước trong công tác khám, chữa các bệnh cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, với đội ngũ y bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, tay nghề giỏi và được trang bị kỹ năng giao tiếp thân thiện, nhẹ nhàng, tận tâm với trẻ em. Bệnh viện cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em; đầu tư, ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại vào trong điều trị; phát triển đào tạo, nghiên cứu nhi khoa và chỉ đạo phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em trong cả nước; duy trì các mối quan hệ và hợp tác quốc tế; lợi ích của bệnh nhân và gia đình bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu.

Về Hội Nhi khoa Việt Nam

Hội Nhi khoa Việt Nam là tổ chức tự nguyện của các bác sĩ làm công tác nghiên cứu, chữa bệnh, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, cùng góp phần vào việc bảo vệ, tăng cường sức khỏe của trẻ em và xây dựng nền Y học Việt Nam. Hội Nhi khoa Việt Nam là thành viên của Tổng hội Y học Việt Nam, hoạt động trên phạm vi cả nước, và có trụ sở đặt tại Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội.

Thông tin liên hệ

Trần Lê Thanh Vân | Trưởng Bộ phận Truyền thông, Sanofi Việt Nam & Campuchia

LeThanhVan.Tran@sanofi.com